

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๖ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม



T.R.C. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๖ (The 6th Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Cambodia - Thailand Common Border Meeting - JTC) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

คณะผู้แทนไทยประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ หน่วยงานผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน โดยมี พลอากาศตรี ดร. ธนพันธ์ุ์ หรั่งเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย

คณะผู้แทนกัมพูชาประกอบด้วยผู้แทน Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) พร้อมทั้งหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ หน่วยงานผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ คน โดยมี H.E. Mr. Moa Chakrya, Chairman of Telecommunication Regulator of Cambodia ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา

ที่ประชุม JTC-6 ได้พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และมีผลสรุป ดังต่อไปนี้

๑) การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ (Frequency Registration)

ที่ประชุม JTC รับทราบการแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ของทั้ง ๒ ประเทศ

๒) กระบวนการประสานงาน กรณีเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

ที่ประชุม JTC เห็นชอบ กระบวนการประสานงานกรณีเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ หากหน่วยงานภายในของประเทศกัมพูชาไม่สามารถจัดส่งข้อมูล

เกี่ยวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาการประสานงานกับประเทศไทยในกรณีดังกล่าวจะถูกปรับเป็น ๔๕ วัน (แล้วแต่กรณี)

- ๓) ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประสานงานคลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่าน VHF และ UHF ที่ประชุม JTC เห็นชอบการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประสานงานสำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก ความถี่ย่าน VHF และ UHF ซึ่งใช้สำหรับสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการเคลื่อนที่ ประเภทเซลลูลาร์ ดังนี้

คลื่นความถี่	ระยะประสานงาน	ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ประสานงาน
VHF	๖๐ กิโลเมตร	หากวัดระดับความแรงสัญญาณที่ระยะ ๕ กิโลเมตร จากบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ที่เหนือระดับพื้นดิน ๑.๕ กิโลเมตร จะต้องไม่เกิน -85 dBm
UHF	๓๐ กิโลเมตร	

- ๔) การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศในปัจจุบัน

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ที่เป็นปัจจุบันของทั้งสองประเทศพร้อมเทคโนโลยีที่ใช้งาน ความถี่วิทยุย่าน 850 MHz 900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในส่วนของ การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประสานงานนั้น จะได้มีการพิจารณาอีกครั้งในการประชุม JTC ครั้งต่อไป

- ๕) การแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างระบบ WCDMA 850 MHz (Thailand) & E-GSM 900 MHz (Cambodia)

ที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง กรณีระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม บริษัท CamGSM และบริษัท Viettel และกรณีระหว่างบริษัท DTAC และบริษัท Viettel มีการประสานงานในการแก้ไขปัญหาการรบกวน ต่อไป ทั้งนี้ให้ บริษัท CamGSM และ บริษัท Viettel ตรวจสอบตามบริเวณชายแดนอีกครั้ง หากยังคง ตรวจพบปัญหาการรบกวนเกิดขึ้น ขอให้แจ้ง บมจ. กสท โทรคมนาคม และบริษัท DTAC ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาการรบกวนต่อไป

- ๖) การพิจารณาการกำหนดคลื่นความถี่สำหรับติดต่อประสานงานในกรณีเหตุฉุกเฉินร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย นำเสนอการกำหนดคลื่นความถี่สำหรับการติดต่อประสานงานในกรณีเหตุฉุกเฉินร่วมกัน คลื่นความถี่ HF VHF และ UHF ให้ประเทศกัมพูชาพิจารณา ซึ่ง ประเทศกัมพูชารับข้อเสนอไว้พิจารณาและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในการประชุม JTC ครั้งต่อไป
- ๗) สถานะความคืบหน้าของกิจการกระจายเสียง
ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ.เอ็ม. ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
- ๘) สถานะความคืบหน้าของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ของทั้งสองประเทศ
- ๙) สายเคเบิลใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา
ที่ประชุมเห็นชอบให้นำส่งประเด็นดังกล่าวนี้ให้ที่ประชุมหารือทวิภาคี (Bilateral Meeting) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ TRC พิจารณา ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ รับทราบรายงานผลการประชุม และพิจารณาให้การรับรองบันทึกความตกลงร่วมในส่วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) การประชุม Working Group 1 และการประชุม Working Group 2 ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ